

พร้อมรับกลับบ้านสงกรานต์

- แขวงฯพะเยาเคลียร์ทาง600กม.
- ตั้ง7จุดบริการเป่าอุบัติเหตุศูนย์

นายพูนศักดิ์ เมาะราสี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า แขวงฯพะเยา ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางให้ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย. รวม 6 วันคาดว่าจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่ง จ.พะเยา เป็นจังหวัดที่เดินทางเชื่อมต่อจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และแพร่ จึงตรวจสอบความพร้อมถนนในความรับผิดชอบทั้งหมด 600 กว่า กม. ไม่ให้เป็นหลุมบ่อ คัดตั้งป้ายจราจร และป้ายเตือนต่าง ๆ ชัดเจน รวมทั้งดูแลสองข้างทางไม่ให้บดบังทัศนวิสัยผู้ขับขี่นอกจากนี้พื้นที่แขวงฯ พะเยา ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหลายโครงการขอความร่วมมือผู้รับจ้างให้คืนผิวจราจร ช่วงวันที่ 9-16 เม.ย. เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

นายพูนศักดิ์ กล่าวต่อว่า รวมถึงเตรียมจุดอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามเส้นทาง 7 จุด ได้แก่ บน



ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หมวดทางหลวงแม่ใจ, ทล.120 สายพะเยา-แม่จันหมวดทางหลวงพะเยา, ทล. 1021 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1 (แม่ต๋ำ)-จุน หมวดทางหลวงดอกคำใต้ และหมวดทางหลวงจุน, ทล.1091

สายจุน-น่าน หมวดทางหลวงปง และ หมวดทางหลวงเชียงใหม่ และ ทล.1148 สายท่าวังผา-เชียงใหม่ หมวดเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 7 จุดนี้ จะมีบริการแจกส้มฟรีผ้าเย็น กาแฟ รวมทั้งห้องน้ำ และจุดจอดรถฟรี เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทางรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่ติดตามปริมาณการจราจร หากพบว่าเริ่มหนาแน่นก็จะเตรียมอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานต่อไป เพื่อระบายรถให้คล่องตัว

นายพูนศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่น ทางโค้ง และทางลาดชัน ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยดีเส้นชะลอความเร็วและติดตั้งป้ายเตือนให้เด่นชัด ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ ใช้ความระมัดระวังในเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยก ปริมาณจราจรหนาแน่น ทางโค้ง และทางลาดชัน ต้องใช้เกียร์ต่ำเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย วันที่ 10-16 เม.ย. 64 โดยมีเป้าหมายพยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์เพื่อให้ประชาชนทุกคนเดินทางปลอดภัย

Photo credit/ขอบคุณภาพ : แขวงทางหลวงพะเยา.